

Chính sách Quyền riêng tư California Unemployment Insurance Appeals Board (CUIAB)

Chính sách này của CUIAB nhằm mục đích:

- **Giới hạn việc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân ở mức cần thiết để xử lý đơn kháng án của quý vị hoặc hỗ trợ quý vị.** Mục đích thu thập dữ liệu nhận dạng cá nhân được chỉ định tại hoặc trước thời điểm thu thập và mọi việc sử dụng sau đó đều bị giới hạn để thực hiện mục đích đó. Hãy đặt câu hỏi cho đại diện của chúng tôi nếu không rõ lý do tại sao một số thông tin nhất định lại được thu thập hoặc yêu cầu từ quý vị.
- **Không tiết lộ, cung cấp hoặc sử dụng bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân nào cho các mục đích khác ngoài các lý do được chỉ định tại hoặc trước thời điểm thu thập khi chưa có sự đồng ý của quý vị hoặc được pháp luật hoặc quy định cho phép.** Trừ khi được quý vị cho phép cụ thể hoặc pháp luật hoặc quy định có quy định khác, CUIAB sẽ không thảo luận về khiếu nại của quý vị cũng như không tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho một cá nhân khác không phải là một bên trong vụ việc của quý vị. Nhân viên của chúng tôi chỉ truy cập và sử dụng thông tin về quý vị trên cơ sở cần biết để hoàn thành nhiệm vụ hành chính của chúng tôi và hỗ trợ quý vị. Để bảo vệ quý vị, đại diện của chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị hỗ trợ để có được sự cho phép thích hợp trước khi nói chuyện với thông dịch viên, vợ/chồng, các thành viên khác trong gia đình hoặc bạn bè.
- **Duy trì tính toàn vẹn của thông tin được lưu giữ về quý vị và cung cấp cho quý vị quyền truy cập vào thông tin của mình.** Quý vị có thể thông báo cho đại diện CUIAB nếu bất cứ lúc nào quý vị muốn xem lại thông tin hoặc đặt câu hỏi về tính chính xác của thông tin mà chúng tôi lưu giữ về quý vị.
- **Bảo vệ tất cả thông tin cá nhân được CUIAB thu thập và lưu giữ khỏi mất mát, thiệt hại, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép.** Nhân viên CUIAB được đào tạo và cung cấp các quy trình bằng văn bản để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị. Theo luật pháp và thông lệ hiện hành, CUIAB cũng sử dụng nhiều phương pháp công nghệ và mang tính thủ tục để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép hoặc tiết lộ thông tin của quý vị. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, giao thức mật khẩu và thông tin đăng nhập máy tính cá nhân cũng như tường lửa mạng máy tính.
- **Không sử dụng cookie kỹ thuật số trên trang web của chúng tôi để thu thập thông tin từ hoặc về quý vị.** Một số trang web lưu trữ các tệp dữ liệu nhỏ gọi là “cookie” trên ổ cứng máy tính của quý vị khi quý vị truy cập trang web. Các tệp cookie có thể chứa thông tin cá nhân và có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ: cookie được một số trang web sử dụng để chào đón cá nhân quý vị, để đăng danh sách những cuốn sách yêu thích mà quý vị muốn mua, để ghi nhớ những gì quý vị có trong giỏ hàng trong lần truy cập trước. CUIAB không sử dụng cookie trên trang web của mình.
- **Cung cấp đường link đến các trang web khác có thể hữu ích cho quý vị.** Khi quý vị chuyển đến một trang web khác, quý vị không còn ở trên trang web của chúng tôi nữa và phải tuân theo chính sách bảo mật của trang web mới.
- **Cho phép sử dụng thông tin trên trang web của CUIAB theo sự cho phép của pháp luật, ngoại trừ hình ảnh và biểu tượng chính thức.** Thông tin trên trang web của CUIAB thuộc phạm vi công cộng. Mặc dù CUIAB cố gắng duy trì mức độ chính xác cao nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những lỗi hoặc thiếu sót có thể xảy ra. Nếu quý vị truy cập một trang web khác bằng đường link từ trang web của CUIAB, quý vị sẽ phải tuân theo chính sách và điều kiện về quyền riêng tư của trang web đó. CUIAB sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về thông tin hoặc hoạt động được quan sát bởi các trang web khác có cung cấp đường link truy cập từ trang web này.

Chính sách này đã được phát triển và duy trì theo Information Practices Act of 1977 (Title 1.8 (bắt đầu với Section 1798) of Part 4 of Division 3 of the Civil Code) và được công bố và đăng tải theo Section 11019.9 of the Government Code.

Nếu quý vị cần thêm thông tin hoặc có thắc mắc về quyền riêng tư của dữ liệu nhận dạng cá nhân do CUIAB lưu giữ, vui lòng liên hệ:

Information Security Officer
California Unemployment Insurance Appeals Board
P. O. Box 944275
Sacramento CA 94244-2750
(916) 263-6722
E-mail: ISO@cuiab.ca.gov

Rev. 03/2010